



สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มอบเกียรติบัตรคุณคอดีเด่นด้านสหกิจศึกษา
เนื่องในอันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒
วันที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒

แก่

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร สวี้อ้วน

นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย

ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านสหกิจศึกษาและสมัครได้รับการยกย่องเป็น

« ปีศาจแห่งสหกิจศึกษาไทย »

ขออำนาจพรทมิฬความสุจริตความเจริญตลอดไป

(ดร.อนุช อนุณ)

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ท่งคำณวิสุทธี ๕๕.๕๕๖

คำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
บิดาแห่งสหกิจศึกษาไทย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นนักการศึกษาผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นนักปฏิรูปการศึกษา เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางการศึกษาอันก่อให้เกิดคุณูปการต่อการศึกษาของประเทศอย่างต่อเนื่องยาวนาน

ด้วยจิตวิญญาณของนักการศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน มีความเชื่อว่าการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เต็มตามศักยภาพนั้น จะต้องบูรณาการการเรียนรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์จากการทำงานจริง จากความเชื่อดังกล่าว นำไปสู่การปฏิบัติจริงเมื่อท่านดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้วยการพัฒนารูปแบบและวิธีการฝึกประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการของนักศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย และกำหนดเป็นนโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัยให้ผู้จะเป็นบัณฑิตทุกคนต้องผ่านการฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ ซึ่งทำให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีศักยภาพสูง เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้บัญญัติศัพท์เรียกกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวว่า “สหกิจศึกษา” ตามหลักการสากลที่เรียกว่า Cooperative Education

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้เผยแพร่กระบวนการสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่องไปยังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนมหาวิทยาลัยอื่นๆ อย่างกว้างขวางจนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ โดยทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายส่งเสริมสหกิจศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นมา

ด้วยผลงานดังกล่าว ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้รับคัดเลือกให้เป็นกรรมการบริหารสมาคมสหกิจศึกษาโลก (World Association for Cooperative Education : WACE) ตลอดจนเป็นผู้ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสหกิจศึกษานานาชาติ ครั้งที่ ๑๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔

ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สหกิจศึกษาฝังรากลึกอยู่ในระบบอุดมศึกษาของประเทศ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ยังเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมสหกิจศึกษาไทย เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อให้เกิดศูนย์รวมของผู้ที่เห็นประโยชน์ของสหกิจศึกษา และร่วมกันพัฒนาสหกิจศึกษาให้เจริญมั่นคงต่อไป บัดนี้ สมาคมสหกิจศึกษาไทยได้สร้างสรรค์ผลงานที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อระบบอุดมศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะระบบการฝึกอบรบเพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทั้งในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ ตลอดจนได้สร้างมาตรฐานสหกิจศึกษาของประเทศขึ้นเป็นครั้งแรก

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นผู้บุกเบิกและเผยแพร่สหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ ๒๐ ปี จนเกิดผลสัมฤทธิ์ในการเสริมสร้างศักยภาพของบัณฑิต และยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาของประเทศ คุณูปการดังกล่าวเป็นที่ซาบซึ้งอยู่ในใจของเราทุกคน ในโอกาสนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยการสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษา จึงขอมอบเกียรติบัตรและเชิดชูท่านในฐานะ “บิดาแห่งสหกิจศึกษาไทย”

